

## กองทุนของมูลนิธิไลออนส์สากล

### Lions Clubs International Foundation grants

เสนีย์ มีทรัพย์

อาจจะมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าเมื่อดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรมของภาคแล้ว จะได้รับเงินจากแหล่งไหนมาทำกิจกรรม เพราะทุกกิจกรรมต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้น ทางภาคฯ ขอเรียนชี้แจงว่าเงินงบประมาณที่จะใช้ทำกิจกรรมนั้นมาจากแหล่งต่างๆหลายทาง คือ

1. ประธานฝ่ายกิจกรรมจัดหาทุนขึ้นมาเอง โดยขอบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมอบเงินให้เป็นทุนเพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด
2. สโมสรเจ้าภาพจัดสรรเงินงบประมาณให้ประธานฝ่ายดำเนินการ เช่น สโมสรต้องการทำโครงการ Lions Quest สโมสรต้องจัดสรรงบประมาณแล้วเชิญประธานฝ่าย Lions Quest มาดำเนินการจัดอบรมครูตามโครงการ Lions Quest (Lions Quest เป็นโครงการที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สโมสรหรือประธานฝ่ายไม่สามารถดำเนินการเองได้)

3. ของงบประมาณจากสำนักงานสโมสรฯ ภาค ประธานฝ่ายกิจกรรมใดต้องการทำกิจกรรมสามารถทำโครงการเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการบริหารภาคได้ ซึ่งทางภาคจะนำเข้าเสนอเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคตามที่กำหนดในปฏิทินการปฏิบัติงานของภาค หรือถ้าเป็นกิจกรรมเร่งด่วน ทางภาคอาจเชิญคณะกรรมการประชุมนัดพิเศษได้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ แต่มีเงื่อนไขว่าการเสนอโครงการทุกโครงการ ทางผู้จัดทำโครงการต้องมีงบประมาณไว้แล้วจำนวน ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ใช้ในโครงการ และต้องเป็นโครงการที่ทำเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติโดยส่วนรวม ทางภาคจะไม่อนุมัติงบประมาณให้กับโครงการที่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง หรือโครงการช่วยเหลือส่วนบุคคล (ขอไปแล้วจะได้หรือไม่ ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารและงบการเงินของภาค ขอให้ทำโครงการขอไปก่อน)

4. ของงบประมาณจากมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) สมาชิกสโมสรไลออนส์ทุกท่านรู้จักมูลนิธิสโมสรไลออนส์สากลเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะว่าในโครงการการปฏิรูปนิเทศสมาชิกใหม่ หรือในหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะผู้นำทุกหลักสูตรจะมีหัวข้อของ LCIF ให้สมาชิกได้ทราบประวัติและความเคลื่อนไหวของ LCIF ทุกครั้ง

มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation - LCIF) มีภารกิจเพื่อช่วยเหลือและยกระดับการดำรงชีวิตของผู้ยากไร้ทั่วโลก โดยกำหนดให้มีกองทุนหลัก 2 กองทุนคือ

1. Standard Grants เป็นกองทุนที่สนับสนุนการช่วยเหลือมนุษยชาติในวงกว้าง (wide-variety of large scale) เป็นกองทุนที่ให้สโมสรไลออนส์เป็นผู้นำในการช่วยเหลือมนุษยชาติได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ เช่น เหตุการณ์ที่อนามิ, น้ำท่วมฉับพลัน, พายุทอร์นาโด, ไฟไหม้ เป็นต้น การช่วยเหลือขั้นต้นคือเน้นให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เช่นมอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง ให้สามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ กองทุน Standard Grants จะมอบเงินทุนให้กับสำนักงานสโมสรไลออนส์ภาคที่รับผิดชอบสูงสุด ถึง US\$75,000 เพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับภัยพิบัติ

2. Core 4 Grants เป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติที่มูลนิธิกำหนดพันธกิจไว้ การช่วยเหลือตามหลักการนี้มี 4 ด้าน เรียกว่า Core 4 grants mission หรือ

#### **พันธกิจหลัก 4 ด้าน มีดังนี้คือ**

1. Combating Disability เน้นให้การช่วยเหลือคนพิการและคนตาบอด เช่นสร้างบ้านให้คนตาบอดและคนพิการ
2. Promoting Health เน้นการป้องกัน ใฝ่ระวังด้านสุขภาพของบุคคลในชุมชน เช่นโครงการการป้องกันโรคเบาหวานและการรักษา
3. Serving Youth เน้นการขยายเครือข่ายโครงการ Lions Quest
4. Preserving Sight เน้นการใฝ่ระวังและพิทักษ์ดวงตา เช่น โรคที่เป็นสาเหตุให้ตาบอด เช่น เบาหวาน เป็นต้น

ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมูลนิธิไลออนส์สากล มูลนิธิฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ (Core 4 grant projects) ดังตัวอย่างที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ

ที่สหรัฐอเมริกา (United State, District 22-A) มูลนิธิไลออนส์สากลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน US\$25,000 แก่สโมสรไลออนส์ Maryland, District 22-A เพื่อขยายโครงการ Lions Quest เข้าไปในโรงเรียนต่างๆในเมือง Baltimore โครงการนี้ สโมสรไลออนส์ Maryland ได้จัดอบรมปฏิบัติการ Lions Quest ให้แก่ครูจำนวน 130 คน (จำนวน 4 กลุ่ม) ครูทั้งหมดที่ได้รับการอบรมแล้วจะไปรับผิดชอบดูแลนักเรียนจำนวน 2,400 คน

#### **สโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอสามารถสมัครขอรับงบประมาณเพื่อทำโครงการด้วยตนเองได้หรือไม่**

ฝ่ายจัดสรรทุนของมูลนิธิไลออนส์สากล (The LCIF International Assistance Grant – IAG) จะพิจารณามอบทุนให้เฉพาะสโมสรเดียว (สโมสรที่ไม่ได้สังกัดภาค) เท่านั้น ส่วนสโมสรไลออนส์ที่สังกัดภาค

รองหรือภาครวมจะต้องให้ภาครองหรือภาครวมเป็นผู้ขอรับทุน ส่วนสโมสรลีโอไม่สามารถขอทุนได้แต่สามารถทำโครงการภายใต้การดูแลของสโมสรพี่เลี้ยง

สรุป การขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลเพื่อทำโครงการ/กิจกรรม CORE 4 grants นั้น ในระดับประธานฝ่ายของภาคและระดับสโมสรจะต้องทำโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคทุกครึ่ง

### **สำนักงานภาครองและภาครวมจะสมัครขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลได้อย่างไร**

สิ่งแรกที่ต้องรู้ว่าการภาครองหรือประธานสภาภาครวม 310 (ประเทศไทย) ต้องทำคือ ต้องศึกษาจาก LCIF ว่ามีทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วนำโครงการเสนอต่อผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนส์สากลภาครวม (Multiple District Coordinator) ใน ภาค 310ประเทศไทย **ไลออนสมัคคี โล่วิสูทธิ เป็นฝ่ายประสานงานมูลนิธิไลออนส์สากล** เมื่อผู้ประสานงานฯ ได้รับเรื่อง (ในสมัครและโครงการ) จะพิจารณาเงื่อนไขการขอรับทุนและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเห็นว่าโครงการที่น่าเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่มูลนิธิไลออนส์สากลกำหนดไว้ โครงการจะถูกส่งยังมูลนิธิไลออนส์สากลทาง e-mail : [lcif@lionsclubs.org](mailto:lcif@lionsclubs.org)

### **ใบสมัครขอทุนเมื่อถึงมูลนิธิไลออนส์สากลแล้ว จะทราบผลเมื่อไร**

ใบสมัครขอรับทุนพร้อมโครงการจะต้องส่งไปถึงมูลนิธิสโมสรไลออนส์สากลล่วงหน้าการประชุมคณะกรรมการบอร์ดของมูลนิธิอย่างน้อย 90 วัน ดูได้จากปฏิทินการปฏิบัติงานของ LCIF

### **ในสมัครพร้อมโครงการที่น่าเสนอเพื่อขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลจะต้องอ้างหลักการและเหตุผลอะไรบ้าง**

ลักษณะของโครงการที่จะต้องแจ้งเหตุผลในการขอทุนคือ

1.โครงการต้องระบุถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือมนุษยชาติ (ความขาดแคลน ความยากจน ถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ฯลฯ)

2. เป็นโครงการที่มีผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวนมาก (large population)

3. ทำโครงการแล้วได้ผลคุ้มค่า และเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกล

4. สโมสรหรือภาคที่ขอเงินสนับสนุนต้องแจ้งจำนวนเงินที่หามาสมทบให้พบกับหลักเกณฑ์ที่

สโมสรไลออนส์กำหนด คือร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ขอจากมูลนิธิ

**มูลนิธิไลออนส์สากลมอบเงินทุนให้แก่ปัจเจกบุคคล(เช่นให้ทุนการศึกษา หรือให้เงินรักษาผู้ป่วยเฉพาะคน)หรือไม่**

มูลนิธิโลออนส์สากล จะมอบทุนให้กับโครงการใหญ่ที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวนมาก เช่นกิจกรรมช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ในชุมชน มูลนิธิโลออนส์สากลไม่ให้คุณแก่ผู้ขอรับทุนเป็นรายบุคคล ไม่ว่ากรณีใดๆ

### **มูลนิธิโลออนส์สากลได้เงินมาจากไหน**

เงินที่มูลนิธิ ได้รับมาส่วนใหญ่มาจากสโมสรทั่วโลกและจากสมาชิกที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับมูลนิธิ มูลนิธิ ไม่ได้รับเงินจากค่าธรรมเนียมรายปีของโลออนส์ นอกจากนี้มูลนิธิยังได้รับเงินจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่สมาชิกสโมสรโลออนส์ที่มีจิตศรัทธา ตลอดจนมีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยเงินฝาก

### **การทำโครงการแต่ละโครงการจะมีการตรวจสอบอย่างไร**

การทำโครงการแต่ละครั้งจะต้องมีที่ปรึกษาด้านเทคนิคเฉพาะโครงการ, ผู้ประเมินโครงการจากภายนอก และคณะที่ได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิโลออนส์สากลคอยตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมือทำ ในขณะที่ทำโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สโมสรโลออนส์สากลและผู้นำโลออนส์ระดับภาคจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

### **โครงการที่ทำเสร็จแล้วจะมีการรายงานอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องรายงาน**

เมื่อทำโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้ทำโครงการ (ประธานฝ่ายกิจกรรมภาค, หรือสโมสรเจ้าของโครงการ) ต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมูลนิธิโลออนส์สากล โดยผ่านทางสำนักงานผู้ว่าการภาค หรือสำนักงานสภาภาครวม รายงานนี้จะมีผลต่อการขอทุนในครั้งต่อไปด้วย รายงานที่ส่งไปจะต้องตรงตามเวลาที่กำหนด และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ว่าการภาคหรือประธานสภาภาครวมก่อนส่งไปยังมูลนิธิโลออนส์สากล

### **การขอเงินทุนจากกองทุน Standard grants เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ฉุกเฉินจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไร**

กองทุนช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉิน Standard grants หรือ Emergency grants ผู้ขอจะต้องอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการทำลายล้างอย่างเฉียบพลัน มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เช่นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น น้ำท่วม, พายุทอร์นาโด, พายุไต้ฝุ่น, แผ่นดินไหว, ไซอนามิและไฟป่า เป็นต้น อุบัติภัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไร้ที่อยู่อาศัย และมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 100 คนขึ้นไป ทางกองทุนจะมอบเงินช่วยเหลือทันทีในวงเงินสูงสุดครั้งแรก US\$10,000 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ผู้ว่าการภาคต้องแจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ยัง LCIF ทันทีโดยทาง

อีเมลหรือทางโทรศัพท์ และจัดทำรายละเอียดรายการให้ความช่วยเหลือภายหลังต่อไป LCIF จะไม่ให้เงินกับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่องค์กรไลออนส์

**ในกรณีที่สโมสรหรือภาคกำลังทำโครงการหรือทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสร็จแล้ว จะขอย้ายถอนหลังได้หรือไม่**

กองทุน Standard grants จะพิจารณามอบให้กับหน่วยงานกำลังกำหนดโครงการอยู่ (ในขั้นวางแผน) จะไม่ให้ถอนหลังกับโครงการที่ทำเสร็จแล้ว

**ในกรณีที่สโมสรหรือภาคได้รับเงินจากกองทุน Standard grants เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินไปแล้ว ต้องใช้เวลาทำบัญชีแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินภายในเวลาเท่าใด**

กรณีที่ได้รับเงินไปแล้วหน่วยงานที่รับเงินไปช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานนั้นทำบัญชีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินไปยัง LCIF ภายใน 6 เดือน

## บทสรุป

**กองทุน Standard Grants แตกต่างจากกองทุน Core 4 Grants อย่างไร**

กองทุน Standard Grants จะเน้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความสูญเสียในวงกว้างและมีผู้เสียหายมากกว่า 100 คนขึ้นไป และต้องการให้องค์กรไลออนส์เข้าไปช่วยเหลือทันทีเป็นหน่วยงานแรก เงินทุนที่ให้ LCIF ต้องการให้ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เช่น มอบอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมบ้าน เงินทุนที่จะมอบให้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นวงเงินสูงสุดถึง US\$75,000 (เร่งด่วนครั้งแรก US\$10,000) LCIF ไม่สนับสนุนการบริจาคอาหารและน้ำดื่มหรือเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรค เนื่องจากเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรในท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้ว

**ด้านกองทุน Core 4 grants** เป็นกองทุนที่จำกัดรูปแบบของการบริการของไลออนส์กำหนดไว้ 4 ประเภท คือ (1) ด้านสายตา Sight (2) ด้านความพิการของร่างกาย Disabilities (3) ด้านสุขภาพ Health และ (4) ด้านพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน Youth การพิจารณาอนุมัติเงินทุนอุดหนุนโครงการ Core 4 grants ของ LCIF ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของภาครองและภาครวมก่อนทุกโครงการ สโมสรหรือประธานฝ่ายกิจกรรมของภาคจะยื่นขอด้วยตนเองไม่ได้

ทางสำนักงานภาค 310 B หวังว่าในการประชุมภาคครั้งต่อไปน่าจะมีการนำเสนอโครงการต่างๆ เข้าระเบียนวาระการประชุมเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารภาคโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Core 4 grants ที่ LCIF มีทุนสนับสนุนโครงการและพร้อมจะรับพิจารณาอยู่แล้ว

**หมายเหตุ**

**การสมัครขอรับทุน Core 4 grants ต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงการก่อนการประชุม  
คณะกรรมการมูลนิธิ LCIF 90 วัน**

คณะกรรมการมูลนิธิไลออนส์สากล ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 8-10 มกราคม 2560

January 8-10: LCIF Board of Trustees meeting (Oak Brook, Illinois, USA)